

Số: 02 /2019/NQ-HĐND

Bình Lục, ngày 19 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC  
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ CHÍN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Xét Tờ trình số 154 /TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với Tờ trình của UBND huyện đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 với những nội dung chủ yếu sau.

**1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.**

6 tháng đầu năm 2019 bên cạnh những thuận lợi là cơ bản nhưng vẫn còn có những khó khăn nhất định, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn; song với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện ngay từ đầu năm. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và phát triển. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch đề ra; duy trì mở rộng mô hình tích tụ ruộng đất, mô hình liên kết tổ chức sản xuất nông sản sạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy vậy việc triển khai xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế- xã hội trong nông nghiệp còn chậm, hiệu quả còn hạn chế; còn 02 HTX chưa tổ chức được đại hội xã viên theo kế hoạch. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc của một

số cơ quan, đơn vị chưa được đề cao. Việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau dồn đổi cho nhân dân; cấp giấy chứng nhận QSD đất các cơ sở tôn giáo; xử lý các tồn tại, vướng mắc theo Kết luận 47 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2923 của UBND tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra.

## **2. Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019:**

1 - Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng, tăng 15,1% so với năm 2018.

2 - Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: 29,1%, Công nghiệp xây dựng: 36,8%, Dịch vụ - TM: 34,1 %.

3 - Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản (giá SS 2010) đạt 2.385,6 tỷ đồng tăng 4,5 % so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực đạt 98 nghìn tấn.

4 - Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá SS 2010) đạt 2.930 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2018.

5 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 105,588 tỷ đồng.

6 - Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 17,5 triệu USD tăng 12,9% so với năm 2018

7 - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 2.710 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2018.

8 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn xã hội đạt 3.663 tỷ đồng.

9 - Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 3.100 lao động, trong đó xuất khẩu lao động đạt 200 người.

10 - Tỷ lệ giảm sinh 0,08%.

11 - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,8%.

12 - Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,0%.

13 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 10,8%.

14 - Tỷ lệ dân số có BHYT đạt 87%.

15 - Tỷ lệ hộ nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 99% .

16 - Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 95%, trong đó tỷ lệ rác thải được chuyển về nhà máy để xử lý đạt 92%.

17 - Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 91,2% trên tổng số hộ.

18 - Đến hết năm 2019 xã Ngọc Lũ, xã Hưng Công đạt chuẩn nông thôn mới.

19 - Phân đấu huyện Bình Lục được công nhận đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo và thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2019 như sau:

### **I. Lĩnh vực kinh tế.**

1. Tập trung chỉ đạo các HTXDVNN và nhân dân làm tốt công tác chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa quyết tâm dành vụ mùa thắng lợi. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020, tập trung vào các loại

giống, cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao. Tập trung chỉ đạo, mở rộng thực hiện các mô hình tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất lúa, rau, củ, quả sạch, cây trồng hàng hóa chất lượng cao tại các xã, thị trấn; hoàn thành và đưa vào hoạt động các mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại xã An Đô, Đồn Xá, mô hình nuôi các sông trong ao tại xã Mỹ Thọ, mô hình nhà lưới tại xã Vũ Bản, Đông Du. Triển khai kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát các vùng để tổ chức thực hiện việc chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao trên đất 2 vụ lúa. Căn cứ vào kế hoạch huyện giao, trên cơ sở vùng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” để đăng ký chỉ dẫn sản phẩm của đơn vị mình. Tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh các loại giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức tốt công tác giám sát và tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm, thực hiện các biện pháp khử trùng tiêu độc, xử lý môi trường; chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ và dập dịch tả lợn châu phi trên địa bàn, chú trọng kiểm soát việc tiêu hủy và hướng dẫn chôn lấp không để ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn và làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích các hộ chăn nuôi lợn tận dụng chuồng trại chuyển sang chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy cầm trong khi chưa thể tái đàn do dịch tả lợn châu phi để tăng thu nhập. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án khu chăn nuôi tập trung làm vùng nguyên liệu cho các Doanh nghiệp tại các xã Ngọc Lũ, Bò Đề.

Chủ động phòng chống, sẵn sàng ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có úng bão lụt và thiên tai xảy ra; triển khai thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 theo chỉ tiêu tỉnh giao. Đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ của các HTXDVNN phục vụ sản xuất, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, mô hình HTX ít thành viên, đảm nhiệm các khâu trong sản xuất để tham gia vào chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; thành lập từ 5 mô hình HTX chuyên ngành ít thành viên trở lên.

2. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực xây dựng NTM, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; chỉ đạo 2 xã Hưng Công, Ngọc Lũ hoàn thành các thủ tục để được công nhận xã đạt chuẩn NTM; xã An Đô đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Chỉ đạo các xã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của đơn vị mình; tiếp tục động viên nhân dân trồng hoa ven đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng văn hóa xã hội, chỉnh trang đô thị. Cùng với đó là tổ chức tốt sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành các tiêu chí NTM cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện được công nhận đạt tiêu chí huyện NTM năm 2019.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích, nghiêm cấm việc đào phá mặt bằng, kiên quyết xử lý những vi phạm quy định về quản lý đất đai. Lập hồ sơ GPMB sạch, tổ chức đấu giá đất cho nhân dân tự làm nhà ở để tăng nguồn thu

ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau khi rà soát và giải quyết những tồn tại vi phạm về đất đai trong thực hiện Kế hoạch 566 trên địa bàn theo Kết luận số 47-KL/TU của BTV Tỉnh ủy và công văn 3060 của UBND tỉnh; cấp GCNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo. Tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành việc rà soát và lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp giao ổn định sau khi dồn đổi ở những nơi đã đủ điều kiện, trước mắt tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cấp đổi GCNQSD đất sau dồn đổi đã được đo đạc của 6 xã Trung Lương, An Mỹ, Đồng Du, La Sơn, Trảng An, Bồi Cầu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự tự giác trong công tác bảo vệ môi trường. Quyết liệt các giải pháp để phân loại, thu gom và xử lý kịp thời rác thải sinh hoạt ngay ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất TTCN, làng nghề, các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

**4.** Tiếp tục kêu gọi và thu hút các Doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm CN-TTCN và tại địa bàn các xã, thị trấn theo đúng quy hoạch, cam kết bảo vệ môi trường. Quản lý tốt quy hoạch xây dựng, giao thông, phát triển TTCN và tổ hợp sản xuất tư nhân, thực hiện có hiệu quả các dự án truyền nghề, nhân cấy nghề, mở rộng nghề truyền thống, phát triển nghề mới với các tổ, hộ sản xuất tại các thôn làng. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn; thực hiện Kế hoạch xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị Chợ Sông, Đô Hai, Ba Hàng theo lộ trình. Tập trung nguồn lực đầu tư, chỉnh trang, xây dựng thị trấn Bình Mỹ theo tiêu chí đô thị văn minh.

**5.** Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn bổ sung giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo đúng quy định. Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào khai thác sử dụng. Thực hiện tốt công tác GPMB để triển khai các dự án đầu tư, tiếp tục thu hút đầu tư các dự án, các công trình phúc lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

**6.** Khai thác tốt các nguồn thu, hạn chế nợ đọng ngân sách, chống thất thu ngân sách trên địa bàn, thực hiện thu đúng, thu đủ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập hồ sơ, tổ chức các bước để đấu giá QSD đất cho nhân dân tự làm nhà ở, tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất và giải quyết các thủ tục hành chính về mua bán, chuyển nhượng đất đai. Quản lý chặt chẽ, nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu thuế, phí, thu tiền sử dụng đất, thu từ quỹ đất ngân sách; tăng cường đôn đốc để thu sát số phát sinh, hạn chế nợ đọng ngân sách. Thực hiện nghiêm các quy định trong chi, tiêu ngân sách, sử dụng đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

## **II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội.**

1. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở; xây dựng nhà văn hóa thôn xóm gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền các ngày Lễ, Kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Hướng về cơ sở, mở rộng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.

2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, thực hiện việc luân chuyển theo quy định đối với nhân viên kế toán các trường học quá thời gian quy định; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị lý luận và chuyên môn, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong dịp hè; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch năm học 2019-2020 theo quy định của Bộ GD&ĐT; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 57/57 trường.

3. Chú trọng chất lượng y đức và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh phòng bệnh, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan, giữ vững 19/19 trạm y tế đạt bộ chuẩn Quốc gia về y tế. Làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Duy trì nâng cao chất lượng công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn việc cung cấp các dịch vụ KHHGD cho các đối tượng; giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động vì trẻ em.

4. Thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà, sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, gắn dạy nghề với yêu cầu sản xuất của các cơ sở CN-TTCN; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,0%. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87%.

## **III. Lĩnh vực nội chính**

1. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng luật, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng. Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên củng cố thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc; Chỉ đạo 5 xã (An Đỗ, Trung Lương, Tiêu Động, Mỹ Thọ, Vũ Bản) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung đội dân quân cơ động, chất lượng và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ Thôn đội trưởng trên địa bàn toàn huyện.

2. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên củng cố thể trận quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chú trọng an ninh nông thôn và an ninh tôn giáo. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, không để “bị động, bất ngờ”.

3. Thực hiện công tác tiếp công dân, tăng cường công tác đối thoại, nhất là đối thoại của người đứng đầu UBND các cấp, chủ động phối hợp với các cơ quan giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở không để phát sinh phức tạp. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài, các kết luận sau thanh tra, kết luận của bản án có hiệu lực pháp luật. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, gắn thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần ổn định tình hình.

4. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đối thoại với cá nhân, tổ chức về quy định hành chính góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đối tượng thụ hưởng (phấn đấu tổ chức thêm từ 3 đến 4 xã, tuyên truyền pháp luật từ 4 đến 5 trường THCS). Tăng cường công tác kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện tại các đơn vị.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện về sáp nhập 2 xã An Mỹ và Mỹ Thọ để mở rộng thị trấn Bình Mỹ; rà soát, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính mới sau sáp nhập tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn các thôn, tổ dân phố còn lại hoàn thành công tác bầu trưởng thôn, trưởng tổ dân phố theo quy định.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao chất lượng và trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của các Doanh nghiệp và sự hài lòng của người dân với các cơ quan hành chính nhà nước góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ. Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế theo đề án vị trí việc làm và đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch và chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cấp huyện và cấp xã theo hướng hiện đại liên thông. Tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chất lượng giải quyết công việc, đảm bảo yêu cầu, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục giấy tờ không cần thiết, công khai, minh bạch, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp cuối năm HĐND huyện.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện.**

1. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện.

4. Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong toàn huyện phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bình Lục khóa XIX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 18/7/2019./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, KH-ĐT;
- TT Huyện ủy; TTHĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban, Đại biểu HĐND huyện;
- MTTQ, các ngành, đoàn thể huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CPVP + TH
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Sơn**